



ตารางกิจกรรมสำหรับการสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรม	กำหนดการ	แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนรู้
<p>๑. นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://ru.dlbaseline.com/register หรือ SCAN หน้าลงทะเบียนจาก QR Code นี้</p>  <p>ข้อพึงระวังในการลงทะเบียนสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นักศึกษาเลือกชื่อมหาวิทยาลัย คณะ และ สาขาวิชา ให้ถูกต้อง ๒. กรอกข้อมูลบัตรประชาชนให้ถูกต้อง ๓. กรอกข้อมูล อีเมลล์ ให้ถูกต้อง (เนื่องจาก ระบบจะส่ง Link ให้ยืนยันการสมัครทาง อีเมลล์ที่นักศึกษากรอก) แนะนำให้ใช้ 	<p>รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 12 ตุลาคม 2564</p> <p>รอบที่ 2 1 พฤศจิกายน 2564 – 23 กุมภาพันธ์ 2565</p>	<p>นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดของการสอบ ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คำอธิบายการสอบ ๒. คลิปวิดีโอสอนการลงทะเบียนสอบ ๓. คลิปวิดีโอสอนการเข้าระบบสอบ ๔. คลิปวิดีโอเนื้อหาต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อเตรียมพร้อมความรู้ก่อนการสอบ (สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทบทวนก่อนสอบ) ๕. คลิปวิดีโอสอนวิธีการดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร (กรณีนักศึกษาสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์) ๖. ช่องทางการติดต่อประสานงานกรณีมีข้อซักถามหรือเกิดปัญหาในการสอบ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.dl.cmru.ac.th

กิจกรรม	กำหนดการ	แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนรู้
<p>อีเมลล์ @gmail.com หรือ (@g.cmru.ac.th)</p>		
<p>๒. นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการสอบด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๒.๑ Login เข้าสู่ระบบสอบ ได้ที่เว็บไซต์ https://ru.dlbaseline.com หรือ Scan QR Code นี้</p>  <p>๒.๒ การสอบเป็นรูปแบบออนไลน์</p> <p>๒.๓ นักศึกษาสามารถทำข้อสอบเวลาใดสถานที่ใด ก็ได้</p> <p>๒.๔ คะแนนสอบผ่านคือ ๖๐ คะแนนขึ้นไป</p> <p>๒.๕ กรณีนักศึกษายังสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด สามารถสอบ</p>	<p>รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 12 ตุลาคม 2564</p> <p>รอบที่ 2 1 พฤศจิกายน 2564 – 23 กุมภาพันธ์ 2565</p>	<p>หากนักศึกษายังไม่เข้าใจวิธีการเข้าระบบสอบ สามารถชมคลิปวิดีโอการเข้าระบบสอบได้ที่ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ ได้ที่ www.dl.cmru.ac.th</p>

กิจกรรม	กำหนดการ	แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนรู้
<p>ใหม่ก็ครั้งก็ได้ แต่ไม่ควรเกินวัน สุดท้ายของกำหนดการสอบคือ รอบ ที่ ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.</p> <p>๒.๖ การสอบไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการ สอบ</p> <p>๒.๗ การสอบไม่จำกัดระยะเวลาในการ สอบ</p> <p>๒.๘ กรณี Login ระบบไม่ได้ สามารถ ติดต่อสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โทร. ๐๕๓ ๘๘๕๙๓๗ หรือ Inbox FB: Digital CMRU</p>		
<p>๓. กรณีที่นักศึกษาสอบผ่านแล้วให้ดาวน์โหลด ใบกาศนียบัตร ออกมาจากระบบ และทำการ พิมพ์ (Print) ส่งให้กับทางคณะ (คณะเป็นผู้ กำหนดช่องทางการจัดส่ง) ให้นักศึกษา ประสานส่งที่คณะของตนเอง</p>	<p>คณะเป็นผู้กำหนดระยะเวลา ให้กับนักศึกษา</p>	<p>นักศึกษาสามารถชมคลิปการสอบดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร ได้ ที่ www.dl.cmru.ac.th</p>

หมายเหตุ : นักศึกษาทุกท่านที่เข้าสอบและสอบผ่านจะได้รับหน่วยกิตกิจกรรมจำนวน ๓ หน่วยกิต